

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN
BÁO CÁO HỌC THUẬT CẤP BỘ MÔN

Tiến hành vào hồi 13 giờ 30 ngày 28/06/2022, tại Văn phòng Khoa Giáo dục quốc phòng, phòng 710 Nhà C 12 tầng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành phần: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Đường lối quân sự

Tổng số: 05 Có mặt: 05 Vắng: 0

Chủ trì: Trung tá.ThS Trần Bắc Bộ

Thư ký: Thượng tá.ThS Phạm Quốc Đảm

Nội dung: Thông qua báo cáo học thuật cấp khoa: **“Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công tác quốc phòng và an ninh”** do đồng chí Trung tá. ThS Hoàng Xuân Trường chủ trì.

Diễn biến cuộc họp:

- Đồng chí chủ trì phổ biến nội dung cuộc họp.

- Đồng chí báo cáo viên trình bày báo cáo học thuật cấp Bộ môn: **“Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công tác quốc phòng và an ninh”**.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ý kiến 1: Nhất trí với nội dung của báo cáo, đây là một báo cáo có ý nghĩa thiết thực đối với các giáo viên trong bộ môn đường lối quân sự cũng như các giáo viên trong khoa, trực tiếp bổ xung những giải pháp, biện pháp để phục vụ cho việc giảng dạy ngày càng tốt hơn, chất lượng nâng cao hơn đồng thời làm tốt công tác quản lý, rèn luyện sinh viên khi tham gia học tập môn học này. Nội dung của báo cáo rất quan trọng, đã tập trung được vào những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất cho các giảng viên trong khoa và bộ môn. Đã nghiên cứu sâu và đưa ra được những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót trong công tác giảng dạy để từ đó có những giải pháp cụ thể để quá trình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo được tốt hơn.

+ Ý kiến 2: Tác giả đã xây dựng ra được bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với nội

dung của chương trình môn học. Tuy nhiên một số chuyên đề cần bổ xung đầy đủ hơn nữa bảo đảm tính cân đối trong từng chuyên đề, trên cơ sở đó giúp cho giảng viên quản lý tốt sinh viên đồng thời nắm chắc được chất lượng nắm bài trong từng chuyên đề đã được giới thiệu. Để hoàn thành báo cáo tác giả đã khá công phu trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, điều này làm cho học thuật có ý nghĩa thực tiễn cao và khẳng định rằng bộ câu hỏi trắc nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong quá trình giảng dạy của Giảng viên nhất là trong giảng dạy trực tuyến.

+ Ý kiến 3: Nhất trí với nội dung của báo cáo và các ý kiến trước. Báo cáo có ý nghĩa thực tiễn cho việc nâng cao năng lực trình độ quản lý, giảng dạy của giảng viên trên cơ sở đó giúp cho sinh viên hiểu sâu rộng các vấn đề trong nội dung học tập môn học này từ đó sinh viên học tập được tốt hơn và chấp hành kỷ luật nghiêm hơn khi tham gia học tập, khắc phục những hạn chế thiếu sót trước đây. Với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên trong Bộ môn đường lối quân sự đồng thời để bổ trợ thêm các kỹ năng cần thiết cho giảng viên trong quá trình lên lớp cũng như trong quá trình quản lý số lượng và chất lượng học tập của Giảng viên được tốt hơn.

Kết luận của đồng chí chủ trì:

Nhất trí với nội dung báo cáo học thuật và các ý kiến đóng góp. Tuy báo cáo học thuật còn một số vấn đề cần bổ sung làm sâu hơn, nhưng về cơ bản đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các tác giả. Học thuật đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tên học thuật và nội dung nghiên cứu là phù hợp, các nội dung, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong học thuật là khá đủ và phù hợp. Đề nghị các tác giả bổ sung, sửa chữa các nội dung theo các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo nộp về phòng chức năng đúng theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 10 cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa

Thượng tá.ThS Phạm Quốc Đảm

Trung tá.ThS Trần Bắc Bộ